

ชื่อเรื่อง เป้าหมายของธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้วิจัย ประภาส จันทวุฒิ ปริญญา ร.ป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

กรรมการปรึกษา ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิสัย กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเป้าหมายของธรรมาภิบาลแล
เปรียบเทียบเป้าหมายของธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตาม สถานะของ
ตำแหน่ง และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ และศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเป้าหมายของธรรมาภิบาลองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
กรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 108
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และ F-test (One – way ANOVA) กรณี
พบความแตกต่าง ได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least Significant Difference)

ผลการศึกษา พบว่า

ระดับเป้าหมายของธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบเป้าหมายของ
ตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม จำแนกตามสถานะตำแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนจำแนกหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเป้าหมายของธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต
บลหนองปลิง ได้แก่ ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ การดำเนินงานของ อบต.ให้
ประชาชนทราบ ควรดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีเป้าหมายกำหนด และแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
ความคิดเห็น ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในแต่ละปี ลดขั้นตอนในการบริการ

ให้กับประชาชน ควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และมีการประเมินงานทุกปี เพื่อเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

